

สทศ.อ่อนข้อจ่อยกเลิกสอบโอเน็ต

นำเสนอเมื่อ : 3 ธ.ค. 2563

ปลัดศธ.เผย ถกผอ.สทศ.นอกรอบ ใจอ่อนแล้วอาจยกเลิกสอบโอเน็ต หลัง ทปอ.มีแผนชัดเจนใช้โอเน็ตสอบเข้ามหา'ลัยอีก 2 ปีเท่านั้น เตรียมถกสทศ.อย่างเป็นทางการอีกครั้งเร็วๆนี้ คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ตนไปหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เรื่องการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต นั้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือกับ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ถึงประเด็นการยกเลิกการสอบโอเน็ตแล้ว ซึ่งจากการหารือกับ สทศ.ในเมืองตนมีทิศทางดีขึ้นที่อยากจะยกเลิกการสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 เช่นเดียวกัน เพราะเท่าที่รับทราบข้อมูลจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการวางแผนใช้คะแนนโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ แอดมิชชัน ในปี 2564 และ 2565 เท่านั้น แต่ในปีการศึกษา 2566 มีแนวทางชัดเจนว่าจะยกเลิกการใช้คะแนนโอเน็ตในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน

“จากการพูดคุยเบื้องต้น สทศ.มีแนวโน้มเห็นด้วยที่จะเลิกการสอบโอเน็ต เพราะจากผลสำรวจและขอเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนต่าง ๆ เห็นชัดเจนว่าการสอบโอเน็ตกลับเป็นการทดสอบเพื่อแข่งขันไม่ได้ นำผลคะแนนมาพัฒนาเด็กเท่าที่ควร แต่ทั้งนี้ สทศ.มองว่าหากไม่ใช้การสอบโอเน็ตมาวัดคุณภาพผู้เรียนแล้วจะมาตรฐานแบบใดที่จะใช้วัดได้บ้าง ซึ่งผมจะหารือกับ สทศ.ในประเด็นนี้อย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด และคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากการวัดคุณภาพผู้เรียนมีข้อเสนอหลากหลายแนวทาง เช่น จะให้มีการสอบแบบเดิม หรือมีการเปลี่ยนการทดสอบใหม่ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีสอบโอเน็ตแล้วการวัดและประเมินคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนจะใช้สิ่งใดในการประเมิน เพราะหลักการที่แท้จริงของการสอบโอเน็ตคือการวัดพัฒนาการของผู้เรียน และอาจจำเป็นจะต้องเริ่มวัดเฉพาะเด็กชั้นป.6 ที่จะเติบโตในอนาคต” ปลัด ศธ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563](#)

สทศ.ไม่ค่านจ่อยกเลิกสอบโอเน็ต

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ตนไปหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เรื่องการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต นั้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือกับ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ถึงประเด็นการยกเลิกการสอบโอเน็ตแล้ว ซึ่งจากการหารือกับ สทศ.ในเมืองตนมีทิศทางดีขึ้นที่อยากจะยกเลิกการสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่นเดียวกัน เพราะเท่าที่รับทราบข้อมูลจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

มีการวางแผนใช้คะแนนโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือแอดมิชชัน ในปี 2564 และ 2565 เท่านั้น แต่ในปีการศึกษา 2566 มีแนวทางชัดเจนว่าจะยกเลิกการใช้คะแนนโอเน็ตในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน

“จากการพูดคุยเบื้องต้น สทศ.มีแนวโน้มเห็นด้วยที่จะยกเลิกการสอบโอเน็ต เพราะจากผลสำรวจและขอเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนต่างๆ เห็นชัดว่าการสอบโอเน็ตกลับเป็นการทดสอบเพื่อแข่งขันไม่ได้ นำผลคะแนนมาพัฒนาเด็กเท่าที่ควร แต่ สทศ.มองว่าหากไม่ใช้การสอบโอเน็ตมาวัดคุณภาพผู้เรียนแล้วจะนำมาตราฐานแบบใดมาใช้วัดได้บ้าง ซึ่งผมจะหารือกับ สทศ.ในประเด็นนี้โดยเร็วที่สุด และคาดว่าจะได้ขอสรุปที่ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากการวัดคุณภาพผู้เรียนมีข้อเสนอหลากหลายแนวทาง เช่น จะให้สอบแบบเดิม หรือมีการเปลี่ยนการทดสอบใหม่ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีสอบโอเน็ตแล้วการวัดและประเมินคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนจะใช้สิ่งใดในการประเมิน เพราะหลักการที่แท้จริงของการสอบโอเน็ต คือการวัดพัฒนาการของผู้เรียน และอาจจำเป็นต้องเริ่มวัดเฉพาะเด็กชั้น ป.6” ปลัด ศธ.กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยรัฐ วันที่ 4 ธันวาคม 2563](#)